

Thành phố Thái Nguyên *trên đường hội nhập và phát triển*

BÙI XUÂN HÒA*

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ; là một trong những trung tâm công nghiệp và giáo dục đào tạo của cả nước. Thành phố là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt những năm gần đây, nhờ sự tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cùng với sự đồng thuận của nhân dân, Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội khá toàn diện, phát triển theo chiều hướng tích cực.

Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP (theo giá 1994) đạt 3.109,8 tỷ đồng, tăng 12,37% so với năm 2008.

Cơ cấu kinh tế GDP giá thực tế đạt 7.018,4 tỷ đồng, trong đó: ngành công nghiệp - xây dựng đạt 3.353,2 tỷ đồng, chiếm 47,77%; ngành dịch vụ đạt 3.290,6 tỷ đồng, chiếm 46,9%; ngành nông nghiệp đạt 374,6 tỷ đồng chiếm 5,33%.

Ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá, năng lực sản xuất được nâng lên đáng

kể, chủng loại đa dạng và phong phú hơn. Năm 2009 giá trị sản xuất CN-TTCN địa phương đạt 2.372 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch tỉnh giao và bằng 95% kế hoạch của Thành phố, tăng 1,1 % so với cùng kỳ năm 2008. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 6.579 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Thu ngân sách đạt 332 tỷ đồng, đạt 132,8% kế hoạch tỉnh giao, 117,5% kế hoạch của Thành phố, tăng 14,1 % so với năm 2008. Chi ngân sách cả năm 478,4 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

Thành phố đã tập trung sức phát triển nông-lâm nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chú ý nâng cao tính cạnh tranh của các mặt hàng nông sản. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng, sản lượng lương thực có hạt đạt 29.970 tấn, đạt 101,6% kế hoạch; trồng mới và phục hồi chè 80 ha đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 53,2 triệu đồng đạt 101% kế hoạch tỉnh giao và bằng 98,5% kế hoạch phân đầu của thành phố, giá trị sản phẩm trên 1 ha chè và cây ăn quả đạt 68,3 triệu đồng đạt 113,8% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm phát triển.

Dịch vụ-thương mại là lĩnh vực then chốt, làm gia tăng hiệu quả của nền kinh tế, có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển. Trong nhiều năm qua, hoạt động thương mại

* Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, lưu lượng hàng hóa bán ra trên thị trường tương đối lớn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Năm 2009, GDP bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng, đạt 121,9% kế hoạch (tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2008). Giải quyết việc làm cho 5.500 lao động mới, đạt 100 % kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,9%, đạt 131% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt được nhiều thành tựu. Công tác thông tin, tuyên truyền - văn hoá, thể dục thể thao được tăng cường. Trong năm 2009, Thành phố đã tổ chức thành công Hội thảo các đô thị vùng Đông Bắc, có 11 đô thị tham gia; Thành phố Thái Nguyên được bình chọn là đô thị sạch tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu cụm đô thị Đông Bắc năm 2009; đã tổ chức nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ quần chúng phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm: “Mừng Đảng, mừng Xuân”, kỷ niệm ngày 30-4 và 1-5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 47 năm thành lập Thành phố Thái nguyên ...

Triển khai sâu rộng “*Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Trong 2 năm 2006-2007, Thành phố đã tổ chức được 86 lớp cho gần 18.000 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức 103 lớp cho gần 19.000 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức học tập chuyên đề về Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu..., kết hợp với nhiều hình thức như: thi kể chuyện; tổ chức viết thu hoạch và xây

dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 70/76 chi, đảng bộ trực thuộc; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trường học tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, qua đó đã góp phần đáng kể tạo nên kết quả của cuộc vận động. Một báo cáo viên của thành phố Thái Nguyên đã đạt giải Ba Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quốc; Thành phố đã triển khai phong trào “*Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”. Công tác bảo tồn, bảo tàng luôn được quan tâm chỉ đạo. Thành phố đã đề nghị công nhận di tích Trung đoàn 88 xã Tân Cương, di tích chùa Niếng xã Lương Sơn là di tích cấp tỉnh. Đến nay, đã có 14 di tích lịch sử được xếp hạng.

Trong công tác y tế, đến nay, Thành phố đã có mạng lưới y tế phát triển đều khắp. Chất lượng khám, chữa bệnh có tiến bộ, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngày càng tăng. Là một trung tâm y tế của vùng Đông Bắc, Thành phố có 1 bệnh viện đa khoa Trung ương, 9 bệnh viện cấp tỉnh và 14 trung tâm y tế cấp huyện. Năm 2009, Thành phố có 10/28 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, 9 xã, phường, đang xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trạm để công nhận chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2010; tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại các tuyến. Năm 2009, Thành phố đã cấp 3.189 thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 28/28 xã, phường. Thực hiện tốt các chương trình y tế: y tế học đường, chương trình y tế mở rộng... triển khai phòng chống dịch bệnh.

Trong chiến lược phát triển quốc gia, giáo dục-đào tạo (cùng với khoa học-công nghệ)

được xác định là “quốc sách”, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh phong trào thi đua “hai tốt”. Công tác giáo dục phổ cập đúng độ tuổi và phổ cập THCS được coi trọng; hoàn thành đề án và kế hoạch xã hội hóa giáo dục từ nay đến năm 2010. Trường lớp được xây dựng theo hướng kiên cố, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp. Quy mô giáo dục không ngừng tăng; mạng lưới trường lớp được mở rộng, các mục tiêu xoá mù chữ và phổ cập tiểu học đã được thực hiện đúng kế hoạch, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được đẩy mạnh. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đề án Phát triển Giáo dục thành phố giai đoạn 2006 - 2010; Có 43/102 trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%, THCS đạt 99,96%.

Công tác tổ chức lao động và chính sách xã hội được thành phố chú trọng, trong đó đặc biệt là công tác xoá đói, giảm nghèo. Thành phố giải quyết việc làm mới cho 5.500 người. Thực hiện các chế độ chính sách cho những gia đình có công với nước, gia đình thương binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa... Ban lãnh đạo Thành phố và các đoàn thể đã tổ chức tặng quà cho gia đình, cá nhân có công với nước nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền là 724,1 triệu đồng cho 4271 gia đình. Tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27-7 cho 9.088 đối tượng chính sách, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 318

người là đối tượng bảo trợ xã hội, nâng tổng số người được trợ cấp xã hội hàng tháng lên tới 1.729 người (năm 2009).

Thái Nguyên cũng là thành phố thực hiện cải cách hành chính và thực hiện chế độ “một cửa” có hiệu quả. Năm 2009, Đảng bộ Thành phố đã chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho hàng ngàn cán bộ, công nhân viên chức (đạt 98,9%). Qua đó, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ công tác, phục vụ nhân dân trong cán bộ, công nhân viên chức có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong giai đoạn mới, mục tiêu của Thành phố là: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả lĩnh vực; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Phần đầu hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 với chủ đề trọng tâm: “*Đẩy mạnh phát triển dịch vụ và phát triển kết cấu hạ tầng nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh*” và “*phần đầu đạt các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2011 và trở thành đô thị loại I vào năm 2012*”, nhân dịp 50 năm thành lập Thành phố Thái Nguyên. Vừa qua (tháng 11-2009), Thủ tướng Chính phủ đã khởi công đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, mở ra hướng phát triển mới cho Thành phố trong tương lai.

Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt thành tựu năm 2009, năm bản lề, năm có một ý nghĩa quan trọng trong việc phần đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 - 2010, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, thành phố Thái Nguyên có thêm cơ sở vững chắc tạo thế và lực phát triển bền vững trên đường hội nhập.